

การกำหนดตำแหน่งในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นระดับสูงขึ้น (ระดับชำนาญการพิเศษ) จำนวน ๔๕ ตำแหน่ง

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม		ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่กำหนดใหม่		หมายเหตุ
		ตำแหน่ง	ระดับ	ตำแหน่ง	ระดับ	
๑	๑๓	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ชำนาญการ พิเศษ	
๒	๓๘	สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล นิติกร	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักบริหารกลาง กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล นิติกร	ชำนาญการ พิเศษ	
๓	๒๖๓	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลพบุรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๔	๒๑๗	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พระนครศรีอยุธยา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๕	๓๐๘	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๖	๓๑๗	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๗	๒๖๑	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อุทัยธานี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๘	๒๖๙	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปทุมธานี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๙	๓๐๒	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชัยนาท นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๑๐	๘๙๖	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์อ่างทอง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๑๑	๒๓๑	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นนทบุรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๑๒	๒๗๖	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สิงห์บุรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม		ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่กำหนดใหม่		หมายเหตุ
		ตำแหน่ง	ระดับ	ตำแหน่ง	ระดับ	
๒๖	๘๖๐	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บึงกาฬ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๒๗	๖๙๑	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๒๘	๑๒๔๑	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองบัวลำภู นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๒๙	๙๗๔	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๒ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบูรณ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๓๐	๙๙๘	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กำแพงเพชร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๓๑	๑๐๑๔	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตาก นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๓๒	๙๖๔	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิจิตร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๓๓	๑๑๓๒	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๗ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ลำพูน นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๓๔	๑๓๐๐	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๘ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กระบี่ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๓๕	๑๒๒๑	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชุมพร นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	ผู้ปฏิบัติงาน ที่มี ประสบการณ์
๓๖	๑๒๐๘	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พังงา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	ผู้ปฏิบัติงาน ที่มี ประสบการณ์

ลำดับ ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม		ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่กำหนดใหม่		หมายเหตุ
		ตำแหน่ง	ระดับ	ตำแหน่ง	ระดับ	
๓๗	๑๓๑๐	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๙ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๓๘	๗๘๗	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ยะลา นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๓๙	๑๑๒๗	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปัตตานี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๔๐	๑๒๘๖	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นราธิวาส นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๔๑	๑๒๘๐	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สตูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๔๒	๖๔๐	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๑๐ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๔๓	๓๔๗	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เพชรบุรี นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๔๔	๓๗๕	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ประจวบคีรีขันธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	
๔๕	๖๙๔	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ปฏิบัติการ/ ชำนาญการ	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี	ชำนาญการ พิเศษ	